
 

RE: Fyrirspurn um millifærslu til FH upp á 100 milljónir

Til : Guðlaug Kristjánsdóttir

Frá : Sigríður Kristinsdóttir

Heiti : RE: Fyrirspurn um millifærslu til FH upp á 100 milljónir

Málsnúmer : 1801099

Málsaðili : Hafnarfjarðarkaupstaður

Skráð dags : 18.09.2018 16:41:38

Höfundur : Sigríður Kristinsdóttir

Sæl Guðlaug,
 

1)      Greiðsla var greidd til FH sem er aðili að rammasamkomulagi aðila.
2)      Féð var notað til efniskaupa. Samkvæmt kostnaðaráætlun FH sem lá frammi á fundi bæjarráðs 8. ágúst s.l. 

er kostnaður vegna burðarvirkis kr. 493.040.000 (þ.m.t. grind og dúkur vegna knatthúss)
3)      Þessi greiðsla var fyrsta greiðsla Hfj. vegna eignaskipta skv. rammasamkomulagi. Í rammasamkomulagi 

segir að fullnaðarsamningur skuli gerður þegar eignaskiptin liggi fyrir.
4)      Fundargerðir hópsins verða lagðar fram á bæjarráðsfundi þann 25. september n.k.
5)      Þessari spurningu var svarað á bæjaráðsfundi þann 13. september s.l.

 
Með kveðju,
 
SIGRÍÐUR KRISTINSDÓTTIR hrl
BÆJARLÖGMAÐUR OG SVIÐSSTJÓRI STJÓRNSÝSLUSVIÐS
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From: Guðlaug Kristjánsdóttir  
Sent: fimmtudagur, 23. ágúst 2018 14:38 
To: Sigríður Kristinsdóttir  
Subject: Re: Fyrirspurn um millifærslu til FH upp á 100 milljónir
 
Takk. 
Á félagið FH semsagt?
Og í hvað var féð notað? Hvað var verðið á dúknum finnska?
Var þetta hluti af kaupverði húss? Hvar er þá sá kaupsamningur?
Óska eftir fundargerð hópsins. 
Og annað: hvernig stendur á því að endurskoðandi bæjarins er orðinn hluti af framkvæmdavaldi bæjarins? 
Hver á að endurskoða þessa gjörninga?
Gk

Sent from my iPhone
 
On 23 Aug 2018, at 14:25, Sigríður Kristinsdóttir <sigridurk@hafnarfjordur.is> wrote:

Sæl Guðlaug,
 
Á fundi Kaplakrikahóps þann 16. ágúst s.l. var samþykkt að greiða kr. 100 millj. til Fimleikafélags 
Hafnarfjarðar skv. rammasamkomulagi milli Hafnarfjarðar og FH  og var greiðslan innt af hendi í lok 
þess dags.
 

http://hafnarfjordur.is
mailto:sigridurk@hafnarfjordur.is


Með kveðju,
Rósa Steingrímsdóttir
Sigríður Kristinsdóttir
 
 

From: Guðlaug Kristjánsdóttir  
Sent: fimmtudagur, 23. ágúst 2018 08:35 
To: Sigríður Kristinsdóttir <sigridurk@hafnarfjordur.is>; Rósa Steingrímsdóttir <
rosas@hafnarfjordur.is> 
Cc: Adda María Jóhannsdóttir <addamaria@hafnarfjordur.is>; Jón Ingi Hákonarson <
jonh@hafnarfjordur.is> 
Subject: Fyrirspurn um millifærslu til FH upp á 100 milljónir
 
Góðan daginn,
 
óska eftir upplýsingum um það hvenær nákvæmlega (dagsetning) 100 milljónir króna voru 
greiddar til Fimleikafélags Hafnarfjarðar, sem fjallað var um í viðauka í bæjarstjórn í gær. 
 
kkv
gk
 
Guðlaug S Kristjánsdóttir
bæjarfulltrúi Hafnarfjarðarbæ
 
s. 899-2873
FYRIRVARI / DISCLAIMER
FYRIRVARI / DISCLAIMER

FYRIRVARI / DISCLAIMER

mailto:sigridurk@hafnarfjordur.is
mailto:rosas@hafnarfjordur.is
mailto:addamaria@hafnarfjordur.is
mailto:jonh@hafnarfjordur.is
http://www.hafnarfjordur.is/stodflokkar/fyrirvari
http://www.hafnarfjordur.is/stodflokkar/fyrirvari
http://www.hafnarfjordur.is/stodflokkar/fyrirvari

